



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๗๔

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insars. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัดงามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com , www.bangkok.go.th , [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) , [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ๓ ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งเข้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีโทษสูงสุดปรับ 20,000 บาท
- ๓ กทม.ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์อย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
- ๓ กทม. จัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับได้ 509 เตียง
- ๓ ตรวจสอบจุดคัดกรองโควิด-19 ถนนพระราม 2 เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
- ๓ ตรวจสอบแก้ไขภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างผ่านช่องทางออนไลน์ ตามมาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด-19
- ๓ ปลัดกทม. ย้ำหน่วยงานในสังกัดรับมือ PM_{2.5} พร้อมขอให้ประชาชนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
- ๓ กทม.ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ค้าในตลาดกทม.10 แห่ง

ข่าวสำนักงานเขต

- ๓ ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ๓ หลายเขตตรวจรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๓ บางกอกใหญ่ออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
- ๓ ลาดกระบังแจ้งปิดให้บริการที่จุดบริการประชาชนของ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ๓ บึงกุ่มนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่
- ๓ มีนบุรีเข้มตรวจสอบเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง
- ๓ ประเวศเน้นจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน จดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล ให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหารผู้ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีโทษสูงสุดปรับ 20,000 บาท

(15 ม.ค. 64) พต.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ 11/2564 โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรุงเทพมหานครสามารถสอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดได้ โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ค้นพบ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่ได้รับการตรวจยืนยัน ที่ประชุมจึงเน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เข้าปฏิบัติงานสอบสวนโรค โดยขอให้เปิดเผยและให้ข้อมูลที่เป็นจริง ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นสมควรลดรอบการประชุม ศบค.กทม.ลงจากที่เคยประชุมทุกวัน คงเหลือประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการประชาชนในด้านอื่นได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ได้รายงานต่อที่ประชุม ว่า ได้มีผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 บางราย ซึ่งสำนักงานเขตโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีคำสั่งให้กักตัว แต่บุคคลดังกล่าวได้ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ไม่กักตัวตามคำสั่งฯ ยังคงเดินทางไปในหลายสถานที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายและอาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ที่ประชุมจึงให้สำนักงานเขตอาศัยอำนาจเจ้าพนักงานโรคติดต่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งให้กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มงวดและจริงจัง ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 20,000 บาท ซึ่งขณะนี้สำนักงานเขตป้อมปราบฯ อยู่ระหว่างประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ท้องที่ ดำเนินการเอาผิดผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมายต่อไป

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

กทม.ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์อย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

(15 ม.ค. 64) เวลา 15.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถ ในพื้นที่เขตบางเขน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาติวี วัฒนเชจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน กองโรงงานช่างกล สถานีตำรวจนครบาลบางเขนและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยรามอินทรา 13 แยก 2 เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 850 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 765 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 64 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 701 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้น จำนวน 85 คัน ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นการดำเนินการยกซากกรดย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในพื้นที่เขตบางเขนนั้นจากการสำรวจช่วงเดือน ก.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 พบซากรถยนต์จำนวน 35 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 26 คัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (ติดประกาศ) จำนวน 2 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนการเคลื่อนย้าย 6 คัน ในวันนี้จึงมีซากรถที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 1 คัน โดยเจ้าหน้าที่จะทำเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บบริเวณที่สำนักงานเขตบางเขนจัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทคนิคขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต ส่วนสถานที่จัดเก็บซากรถเบื้องต้นได้จัดหาพื้นที่ในเขตประเวศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างรั้ว ติดตั้งกล้อง CCTV และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เนื่องจากซากรถที่จัดเก็บยังเป็นของกลางทางคดีอยู่

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ใต้ที่ฝ่ายเทคนิคทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

----- (สภ.ธ...สปส. รายงาน)

กทม. จัดตั้งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับได้ 509 เตียง

(15 ม.ค.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในส่วนที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ ว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อ จึงมีความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดดังกล่าว เป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไปยังชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานครจึงจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เพื่อเป็นที่พักสำหรับการสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย โดยมีระบบการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ระบบการควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดสู่บุคคลภายนอกและชุมชน พร้อมระบบการส่งต่อกรณีอาการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการการรักษาฉุกเฉิน โดยใช้อาคารเป็นพื้นที่สำหรับดูแลผู้ป่วย 2 ส่วน รองรับผู้ป่วยได้รวม 509 เตียง ประกอบด้วย 1.เรือนกลางน้ำ มีจำนวน 7 หลังๆ ละ 4 ห้องๆ ละ 2 คน รวมรองรับผู้ป่วยได้ 56 คน ทั้งนี้ทุกห้องระเบียงจะหันออกกลางน้ำ ห่างจากชุมชนมากกว่า 8 เมตร พื้นที่รอบๆเป็นพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทดีแสงแดดส่องถึง ปิดระบบระบายอากาศ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลเคาน์เตอร์พยาบาลอยู่กลางเรือนผู้ป่วย จัดให้มีจุดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าโซนสะอาด ภายในเคาน์เตอร์พยาบาลเป็นระบบเครื่องปรับอากาศแยกส่วน มีห้องพัก ห้องทำงาน ห้องอาหารและห้องประชุมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยจัดให้เข้าออกทางเดียว จัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WIFI) ครอบคลุมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ กล้องวงจรปิดจุดเส้นทางเดินในเรือนกลางน้ำและทางออกเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ได้จัดเส้นทางเข้าออกแยกจากผู้ป่วยทั่วไปด้วย

ในส่วนของอาคารผู้ป่วยใน(อาคารกลางน้ำ) ชั้น 2 – ชั้น 6 เป็นอาคารกลางน้ำ ตั้งห่างจากชุมชนเกินกว่า 8 เมตร พื้นที่รับผู้ป่วยอยู่ที่ชั้น 2 ถึงชั้น 6 รองรับผู้ป่วยได้ 453 คนในแต่ละชั้นแบ่งเป็น 2 ผัง ด้านห้องเดี่ยว และห้องรวม ช่องทางการเข้าออก / ลิฟท์โดยสารของผู้ป่วยแยกโซนการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ ห้องเดี่ยวจัดเป็นห้องพัก 2 เตียงตั้งห่างกันมากกว่า 1.5 เมตร มีห้องน้ำในตัว ห้องรวมมีลักษณะเป็นส่วนๆ จัดเตียงพัก 6เตียง ด้านหน้าอีก 1 เตียง ทุกเตียง ตั้งห่างกันมากกว่า 1.5 เมตร ห้องน้ำรวม จำนวน 10 ห้อง ห้องอาบน้ำ 6 ห้อง แบ่งแยกเป็น 2 ผัง เคาน์เตอร์พยาบาลมีช่องทางเข้าออกแยกจากทางเข้าออกของผู้ป่วย จัดให้มีจุดอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังให้การดูแลผู้ป่วยก่อนเข้าโซนสะอาด มีห้องพัก ห้องทำงาน ห้องอาหารและห้องประชุมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยจัดให้เข้าออกทางเดียว

การจัดการระบบอากาศในเคาน์เตอร์พยาบาลซึ่งมีระบบอากาศแบบ AHU อากาศนำเข้าจะแยกกันทุกห้อง เพื่อให้เป็นกึ่งๆ positive pressure เปิด fresh air เข้ามากที่สุด เพื่อนำอากาศสะอาดเข้ามาดีกว่าอากาศที่อยู่ในเคาน์เตอร์ และเปิด exhaust น้อยๆ หรือปิดตัว exhaust สำหรับการจับเก็บขยะ ขยะจากห้องพักจัดเป็นขยะติดเชื้อใส่ถุงแดงผูกปากถุงตามมาตรฐาน ส่งออกจากห้องพักเพื่อรวบรวมส่งโรงพักขยะวันละ 1 รอบ การจัดการรวบรวมใส่ถังปิด เส้นทางลำเลียงแยกออกจากเส้นทางสัญจรปกติ โรงพักขยะเป็นโซนแยกจากอาคารบริการ และห่างจากชุมชน โดยกรุงเทพมหานครมีขยะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง รวมทั้งจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต (WiFi) ครอบคลุมพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและใช้ในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ มีกล้องวงจรปิดในจุดเส้นทางเดินในหอผู้ป่วยและทางออกหอผู้ป่วยทั้ง 2 มัง มีประตูปิดกัน สามารถปิดล็อก ให้ผ่านโดยใช้บัตรเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และจิตแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยขณะนี้มีความพร้อมและมีจำนวนเพียงพอ พร้อมทั้งการบริหารจัดการด้านยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเช่นเดียวกัน

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ชาวชุมชนใกล้เคียงและประชาชนมั่นใจว่ามีความปลอดภัย เนื่องจากโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร มีระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน อาทิ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะในห้องผู้ป่วยทั้งหมดให้ถือเป็นขยะติดเชื้อ ขยะของผู้ป่วยจะถูกทิ้งลงในถุงขยะ 2 ชั้น ปิดอย่างแน่นหนา ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดที่ด้านนอกของถุงขยะ และนำไปใส่ถังพักขยะติดเชื้อที่มีฝาปิดมิดชิดภายในอาคาร และนำมาทิ้งที่ห้องพักขยะที่เป็นระบบปิดด้านนอกอาคาร และจะเปิดตามเวลาที่บริษัทรับกำจัดขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานครมารับขยะ เพื่อไปกำจัดตามแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อเท่านั้น อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และอาจเพิ่มรอบการจัดเก็บหรือเพิ่มจุดจัดเก็บขยะติดเชื้อให้มากขึ้นสำหรับระบบสุขาภิบาลน้ำ มีการตัดระบบน้ำทิ้งน้ำโสโครกจากระบบระบายน้ำทิ้งเดิม นำน้ำเสียดังกล่าว มาบำบัดในบ่อบำบัดใหม่ และมีการเติมคลอรีนที่มีความเข้มข้นพิเศษ ก่อนปล่อยออกจากระบบระบายน้ำของโรงพยาบาล ส่วนระบบระบายอากาศพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยเป็นระบบกึ่งปิด ทำให้พื้นที่บริเวณนั้นมีความดันเป็นลบ มีการระบายอากาศโดยปล่อยลมออกในที่สูง ไม่น้อยกว่า 8 เมตร โดยกำหนดทิศทางระบายลมออกห่างจากบ้านหรือชุมชนอย่างน้อย 8 เมตร และตำแหน่งในทิศทางของลมไม่พัดย้อนกลับไปยังชุมชน ด้านระบบรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลสนาม เป็นอาคารที่มีความแข็งแรง มีทางออกทางเดียว และเป็นระบบปิด มีประตูล็อก หลายชั้น มีกล้องวงจรปิดกระจายอยู่ภายในอาคาร มีระบบยามรักษาความปลอดภัย สามารถป้องกันผู้ป่วยหนีออกจากโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง และหากมีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมาก จะประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อดูแลความพร้อมร่วมกัน

ทั้งนี้ สำหรับการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานแพทย์ และสำนักอนามัย จะร่วมกันสอบสวนและคัดกรองโรค หากพบผู้ป่วยสงสัยจะประสานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอชวัด 1669) ดำเนินการจัดการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนำส่งโรงพยาบาลต่อไป พร้อมขอความร่วมมือผู้ป่วยหากป่วย มีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่าปกปิดข้อมูล หรือปกปิดประวัติเสี่ยง เพื่อทีมแพทย์จะได้วินิจฉัยรักษา และเตรียมความพร้อมได้ทันทั้งนี้

“กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร และประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและมีปลอดภัยสูงสุด” ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย

(อรุณรัตน์...สปส. รายงาน)

ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโควิด-19 ถนนพระราม 2 เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

(15 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างด้าวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-19 บริเวณหน้าบม ปตท. สาขาพระราม 2 ซอย 92 เขตบางขุนเทียน โดยมี ผู้บริหารเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้ทุกจุดสกัดฯ ได้มีการใช้ระบบคัดกรอง BKK COVID-19 และแพลตฟอร์ม “หมอชนะ” มาใช้ในทุกจุดสกัดฯ ด้วย จึงขอให้ประชาชนที่จะสัญจรเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ โดยพกแอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

(อรุณรัตน์...สปส. รายงาน)

ตรวจสอบแก้ไขภายในที่ดิน สิ่งปลูกสร้างผ่านช่องทางออนไลน์ ตามมาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันโควิด-19

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง กรุงเทพมหานครได้เพิ่มช่องทางการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้การแจ้งประกาศกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจการจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีและละรายการตามประกาศบัญชี ตลอดจนการแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง สามารถดำเนินการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดได้ ในการนี้เมื่อสำนักงานเขตได้สำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดรายใหม่เพิ่มเติมจากปีภาษี 2563 แล้ว จะจัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) หรือแบบบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินภายในเดือน มกราคม 2564 หากเจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบพบข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในแบบบัญชีรายการดังกล่าวเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขต สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่ได้รับแจ้งแบบบัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปีภาษี 2563 แล้ว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ สำนักงานเขตจะไม่แจ้งแบบบัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปีภาษี 2564 เนื่องจากข้อมูลรายการทรัพย์สิน ขนาดพื้นที่ อายุของสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ จะต้องแจ้งให้สำนักงานเขตที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ทราบ เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 เพื่อลดความแออัดแก่ผู้มาใช้บริการที่สำนักงานเขตนั้น ที่ผ่านมามีได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขต จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ไทยชนะ” หรือกรอกข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ติดต่อราชการ อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ตลอดจนทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณจุดสัมผัสร่วมกันต่าง ๆ ภายในสำนักงานเขตทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ปลัดทท. ย้ำหน่วยงานในสังกัดรับมือ PM_{2.5} พร้อมขอให้ประชาชนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนแนวโน้มของค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) จะสูงขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. 64 เนื่องจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีสภาพอากาศปิด ความเร็วลมและการลอยตัวของอากาศต่ำ และหลังจากวันที่ 17 ม.ค. 64 เป็นต้นไป การลอยตัวของอากาศจะเพิ่มขึ้น มีลมแรงขึ้น ทำให้ฝุ่นละอองจะสามารถระบายได้ดี ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้น โดยวานนี้ (14 ม.ค. 64) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครตรวจวัดค่าฝุ่น PM_{2.5} ทั่วกรุงเทพฯ ได้ 45-76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และในวันนี้ตรวจวัดได้ 62-108 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กรุงเทพมหานครจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM_{2.5} อย่างต่อเนื่อง อาทิ การตรวจวัดควันดำ การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดทางเท้าและถนน การฉีดล้างใบไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่จับฝุ่น การติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองบนอาคารสูง การคุมเข้มมาตรการป้องกันฝุ่นบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนวทางการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและวิธีป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM_{2.5}

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่เป็โรคภูมิแพ้ เด็ก และผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง และหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ที่คลินิกมลพิษทางอากาศทั้ง 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลกลาง หรือขอคำปรึกษาและรับบริการรักษาเบื้องต้น ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าฝุ่น PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้ที่แอปพลิเคชัน Air BKK หรือเว็บไซต์ <http://www.bangkokairquality.com>

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

กทม.ออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ค้าในตลาดกทม.10 แห่ง

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายให้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมในวาระเร่งด่วน โดยมีนายธนุชัย หุ่นนิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าในตลาดของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย มาตรการสำหรับตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี มาตรการสำหรับตลาดถนนนบุรี และมาตรการสำหรับตลาดชุมชน 7 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชาภิเวศน์ 1 ตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดพระเครื่องวงเวียนเหล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดเทวราช และตลาดสิงหา โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรี 1.ขยายอายุสัญญาเช่าแผงค้าภายในตลาดนัดจตุจักรและตลาดนัดมีนบุรีต่อไปอีก 1 ปี 2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ (ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกประกาศปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 ส.ค. 64 ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา 50% (ตามข้อ 3) 3.กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 64 4.ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือนๆ ละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือน ก.ย.64 - ม.ค.65 และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดถนนนบุรี 1.ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลางจากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการ ตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และฉบับที่ (16) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 ส.ค. 64 ให้ชำระค่าเช่าในอัตรา 50% (ตามข้อ 2) 2.กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 64 3.ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือนมี.ค. - 31 ธ.ค. 63 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือนๆ ละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด เริ่มชำระตั้งแต่เดือน ก.ย.64 - ม.ค. 65 โดยงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ค้าและผู้เช่าตลาดชุมชน 1.กรณีสัญญาเช่าแผงค้าและสัญญาเช่าอื่นๆ ที่หมดอายุสัญญาภายในปี 2564 ให้ขยายการชำระเงินค่าต่ออายุสัญญา ต่อไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสัญญาเช่า 2.ยกเว้นการจัดเก็บค่าเช่าหรือค่าบริการรายวัน และค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) จากผู้เช่าแผงค้าที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) และ (ฉบับที่ 16) จนกว่าจะยกเลิกคำสั่งปิด หากมีการเปิดสถานที่ก่อนวันที่ 31 ส.ค. 64 ให้ชำระค่าเช่าหรือค่าบริการรายวันในอัตรา 50% (ตามข้อ 3) 3. กรณีผู้เช่าที่ไม่ได้ถูกสั่งปิดตามประกาศฯ และสัญญาเช่าอื่นๆ ให้ปรับลดค่าเช่าจำนวน 50% เป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค.64 กรณีตลาดชุมชนที่จัดเก็บค่าบริการเป็นรายวันให้ปรับลดค่าบริการรายวัน จำนวน 50% ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 4.ให้ผู้ค้าและผู้เช่าตามสัญญาเช่าอื่นๆ ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่เดือน มี.ค. - 31 ธ.ค. 63 ให้เริ่มผ่อนชำระหนี้ค้างเป็นระยะเวลา 5 เดือนๆ ละ 20% ของหนี้ค้างทั้งหมด โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 - ม.ค. 65 และงดเว้นค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด - 19) ในพื้นที่สาธารณะหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่ประชาชนมักมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคเป็นประจำ สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครได้เข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย ให้ผู้ค้าและผู้มาซื้อสินค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ การจัดการให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่างระหว่างแผง การควบคุมการเข้าสถานที่ไม่ให้แออัด การควบคุมทางเข้าออก รวมทั้งจัดให้มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ งดการให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก และการทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ และการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยในตลาดของกรุงเทพมหานครและขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนด้วย

ประเวศทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 19 ม.ค. 64 ณ ชุมชนกระทู้แจ้พัฒนา ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 แยก 14 แขวงดอกไม้ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่าเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือหากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

เขตวังทองหลาง วันที่ 20 ม.ค. 64 บริเวณ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และริมคลองแสนแสบ วันที่ 21 ม.ค. 64 ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว 89-99, 114-122 และซอยรามคำแหง 39 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 25385350 ต่อ 6976

เขตลาดกระบัง เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 20 ม.ค. 64 ณ ถ.ฉลองกรุง ตั้งแต่สะพานมอเตอร-โค้งบ่อปลา และวันที่ 21 ม.ค. 64 ถ.หลวงแพ่ง ตั้งแต่บ้านเอื้ออาทร1-หน้าโรงเรียนแสงหิรัญ

เขตมีนบุรี วันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดอัลเอี้ยะห์ซาน ถ.ราษฎร์อุทิศ

เขตประเวศ วันที่ 19 ม.ค. 64 ณ มัสยิดเราะห์มาตุลอิสลาม (สุเหร่าสวนหลวง) ถ.อ่อนนุช ซ.70/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.พริเมียร์ 1 แยก 14 - 18 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านเกี้ยวเงินพระรามเก้า ถึงหน้าร้านภูโรดิชาชัก สาขาสวนหลวง ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.13 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าบริษัทไทยเพนท์ จำกัด ถึงหน้าหมู่บ้านมณัฒนา และถนนคูขนานมอเตอรเวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตบางกอกใหญ่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 20 ม.ค. 64 ณ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 7/1 วันที่ 21 ม.ค. 64 ซ.เพชรเกษม 16 แยก 1 และวันที่ 22 ม.ค. 64 ซ.อิสรภาพ 27

----- (ปชส...เขต รายงาน)

บางกอกใหญ่ออกตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

นางสาวกรรณา รูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่า คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่เขตที่เกี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเดินเท้าตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยด้านกายภาพ การจราจร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตพร้อมทั้งสอบถามและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ในวันที่ 19 ม.ค.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ถ.อิสรภาพ ผังเลขคู่ เริ่มจากปาก ซ.อิสรภาพ 42 ถึง ถ.อรุณอมรินทร์ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาในพื้นที่และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เขตต่อผู้บริหารเขตฯ ที่เดินตรวจพื้นที่ได้โดยตรง หรือ โทร. 0 2457 0069 ต่อ 5705-7

----- (ปชส...เขตบางกอกใหญ่ รายงาน)

ลาดกระบังแจ้งปิดให้บริการที่จุดบริการประชาชนของ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า ด้วยสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร แจ้งปิดจุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หากประชาชนต้องการติดต่อรับบริการผ่านเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช.1303 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทาง Line Official @UCBKK สร้างสุข

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

ปิงกุ่มนัดเวลาทิ้งเวลาเก็บขยะขึ้นใหญ่

นายมนต์พงศ์ แก้วศรี ผู้อำนวยการเขตปิงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินการจัดเก็บขยะขึ้นใหญ่ ลิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย จากครัวเรือน ในวันที่ 24 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. หมู่บ้านรินลดา ช.นวลจันทร์ 24 จึงขอให้ผู้อาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว นำสิ่งของมาไว้หน้าบ้าน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดเก็บ

----- (ปชส...เขตปิงกุ่ม รายงาน)

มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสด ที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 20 ม.ค. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดทวีทรัพย์พลาซ่า ถ.ร่มเกล้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)

ประเวศเน้นจัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เพื่อให้พื้นที่เขตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงาม จึงได้เน้นย้ำฝ่ายเทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บและรื้อถอนป้ายที่ติดตั้งโดยมิได้รับอนุญาต ป้ายที่บดบังทัศนวิสัย ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีสภาพชำรุดซึ่งอาจจะเกิดอันตราย และป้ายที่ผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง บริเวณถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่ ได้แก่ ถ.ศรีนครินทร์ ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ถ.อ่อนนุช ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก และ ถ.สุขาภิบาล 2 ทั้งนี้ หากพบเห็นป้ายที่ผิดกฎหมาย หรือป้ายที่มีสภาพชำรุดในพื้นที่ สามารถแจ้งฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2328 7150 ต่อ 6383-4

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)